

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang tiếp tục giải quyết và chưa được giải quyết tại Báo cáo số 285/BC-HĐND ngày 05/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Điều 74 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban HĐND tỉnh theo dõi, khảo sát, thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang tiếp tục giải quyết và chưa được giải quyết tại Báo cáo số 285/BC-HĐND ngày 05/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. KHÁI QUÁT VIỆC TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 16 HĐND TỈNH KHOÁ X

1. Tổng số kiến nghị cử tri và các lĩnh vực cử tri quan tâm

Trước và sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, qua tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp chuyển 117 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời, giải quyết, các ý kiến, kiến nghị tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Giao thông – xây dựng: 33 ý kiến, kiến nghị (28,21%); Chế độ chính sách: 20 ý kiến, kiến nghị (17,09%); Thủy lợi: 10 ý kiến, kiến nghị (8,55%); Điện lực - viễn thông: 16 ý kiến, kiến nghị (13,67%); Nông lâm nghiệp: 09 ý kiến, kiến nghị (7,69%); Đất đai - Tài nguyên - Môi trường: 08 ý kiến, kiến nghị (6,84%); Lĩnh vực khác: 21 ý kiến, kiến nghị (17,95%).

2. Kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tương đối tốt, chất lượng trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được nâng lên, 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trả lời hoặc có phương án giải quyết.

Đến thời điểm giám sát, số ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết là 80/117 ý kiến, kiến nghị¹ (chiếm 68,38%); 14 ý kiến, kiến nghị (chiếm 11,97%) chưa

¹ Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 25/53 ý kiến đã giải quyết; lĩnh vực Pháp chế 14/15 ý kiến đã giải quyết; lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: 22/23 ý kiến đã giải quyết; lĩnh vực Dân tộc: 16/26 ý kiến đã giải quyết.

được giải quyết do nguyên nhân khách quan (*chủ yếu liên quan đến ngành điện, chưa bố trí được kinh phí, chưa có quỹ đất tái định cư*); 23 ý kiến, kiến nghị đang được UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết (*chiếm 19,65%*).

(Tiến độ giải quyết 23 ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 16

HĐND tỉnh khóa X theo phụ lục số 01 đính kèm)

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TẠI BÁO CÁO SỐ 285/BC-HĐND NGÀY 05/12/2023 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Tại Báo cáo số 285/BC-HĐND ngày 05/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, vẫn còn 13 ý kiến, kiến nghị đang được giải quyết và chưa được giải quyết. Đến thời điểm giám sát, đã có 3/13 ý kiến, kiến nghị được giải quyết², còn 10/13 ý kiến, kiến nghị vẫn tiếp tục được giải quyết.

(Tiến độ giải quyết 10 ý kiến, kiến nghị tại Báo cáo số 285/BC-HĐND ngày 05/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh theo phụ lục số 02 đính kèm)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Sau khi nhận được các văn bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao các cơ quan liên quan xem xét, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan đã tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri nêu. Các đơn vị đã thực hiện việc gửi trực tiếp văn bản trả lời đến cử tri có ý kiến, kiến nghị hoặc gửi về địa phương nơi cử tri cư trú để thực hiện việc niêm yết công khai văn bản trả lời cử tri theo quy định.

² (1) ý kiến cử tri (*xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông*) đề nghị bố trí phần đất của điểm Bưu điện văn hóa xã để xây dựng nhà văn hóa đã được xem xét, trả lời. Cụ thể, ngày 20/11/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi UBND huyện Bạch Thông. Theo đó, đối chiếu với quy định về các hình thức xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại tại Điều 7 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công thì việc điều chuyển một phần diện tích đất tại điểm Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thanh cho UBND xã Mỹ Thanh để xây dựng Nhà văn hóa xã là không đủ điều kiện theo quy định; (2) Ý kiến cử tri phản ánh "*Hệ thống đập kênh mương thủy lợi trên địa bàn được xây dựng đã lâu, xuống cấp, bị xói lở, đất, đá tràn vào mương không đảm bảo nước tưới tiêu như đập Phai Pà, kênh mương Nà Giáo, Nà Chuông, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông... Đề nghị xem xét, khắc phục*", Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn đã kiểm tra, lập hồ sơ và tiến hành sửa chữa, khắc phục xong đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2024 và báo cáo tại Công văn số 15/CV-Cty ngày 15/01/2024 về việc giải quyết 2 kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X; (3) Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm liên quan đến việc chi trả tiền mua nghệ của Công ty nông sản Bắc Kạn tại huyện Pác Nặm. Qua thông tin từ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, qua xác minh vụ việc của Công ty Cổ phần nông sản Bắc Kạn đủ điều kiện thi hành án theo quy định. Hiện nay, phía Công ty đã trả một phần cho người dân và vẫn đang tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh để có thu nhập thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản cần có thời gian, lộ trình hoặc cần được bố trí vốn mới có thể tổ chức thực hiện. Một số ý kiến mang tính góp ý, xây dựng được UBND tỉnh tiếp thu. Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương đã được UBND tỉnh đề nghị xem xét, giải quyết... Cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giải quyết, trả lời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những mặt đã đạt được, đến nay vẫn còn tồn tại một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết do thiếu kinh phí (*như các kiến nghị về đầu tư điện lưới quốc gia đến các thôn, bản chưa có điện*); một số kiến nghị có nội dung phức tạp, cần sự phối hợp từ nhiều ngành để giải quyết (*như các kiến nghị liên quan đến tranh chấp đất lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp quản lý; khắc phục sạt lở sau Trường Trung cấp Y; công trình Bệnh viện đa khoa cũ*); một số kiến nghị chưa có phương án giải quyết cần sự vào cuộc tích cực từ chính quyền, nhà đầu tư và sự đồng thuận của người dân (*như kiến nghị Thủy điện Thác Giềng khi dâng nước làm ngập úng một số diện tích đất sản xuất của người dân tại xã Mỹ Thanh; kiến nghị của cử tri thôn Nà Đúc, xã Địa Linh về việc dây điện bị chùng, do các hộ dân xây dựng nhà cửa, lợp mái tôn xâm lấn hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện hạ áp*)...

Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa tốt, do vậy tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri còn chậm.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND tỉnh

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị tại **phụ lục số 01 và 02 đính kèm Báo cáo này**.

- Chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu, cân đối, bố trí kinh phí và huy động các nguồn vốn hợp pháp để triển khai thực hiện, giải quyết kiến nghị cử tri.

- Kết quả trả lời, giải quyết cần tuyên truyền đến đông đảo cử tri, tránh để cử tri phản ánh nhiều lần qua các kỳ tiếp xúc cử tri. Văn bản chỉ đạo cần yêu cầu các cơ quan, đơn vị đặt ra thời hạn giải quyết để làm cơ sở đôn đốc, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các kiến nghị cử tri đã đặt ra thời hạn giải quyết, các cơ quan đơn vị cần huy động nhân lực, vật lực và quyết tâm để thực hiện mục tiêu đề ra.

- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được gửi đến các cơ quan trung ương; kịp thời thông tin, phản hồi đến cử tri khi có thông tin trả lời.

2. Đối với Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, nhất là những vấn đề được kiến nghị nhiều lần, có thể lựa chọn nội dung để tổ chức giám sát chuyên đề nhằm giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang tiếp tục giải quyết và chưa được giải quyết tại Báo cáo số 285/BC-HĐND ngày 05/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh. Kính trình HĐND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- Đại biểu dự kỳ họp;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: HS, VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đông Văn Lưu

Phụ lục số 01

CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI QUYẾT XONG TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 16 HĐND TỈNH KHOÁ X

(Kèm theo Báo cáo số BC-HĐND ngày /7/2024 của Thường trực HĐND tỉnh)

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
1	Cử tri Sâm Văn Dược, thôn Nà Đúc, xã Địa Linh, huyện Ba Bể phản ánh: Một số địa điểm tại thôn Nà Đúc cột điện thấp, dây điện trùng xuống sát mái nhà người dân không đảm bảo an toàn, đề nghị xem xét khắc phục	Các hộ dân xây dựng nhà cửa, lợp mái tôn xâm lấn hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện hạ áp trên không đã cam kết khắc phục, tuy nhiên đến nay các hộ dân vẫn chưa sắp xếp được kinh phí để thực hiện	Công ty Điện lực Bắc Kạn <i>(Tại Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh)</i>
2	Cử tri Lê Văn Điều, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Thượng, huyện Ba Bể phản ánh: Xã Cao Thượng có 7 hộ gia đình phải di dời nhà ở do có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở an toàn từ năm 2018, năm 2019 đến nay chưa nhận được tiền hỗ trợ di dời. Đề nghị xem xét có hướng giải quyết sớm cho các hộ dân	Tại cuộc họp ngày 04/5/2024, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát lại các trường hợp hộ dân đề nghị hỗ trợ di dời nhà ở ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai cao theo hình thức xen ghép và theo các dự án bố trí ổn định dân cư tập trung đảm bảo đúng đối tượng, số lượng; phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết, mức hỗ trợ phù hợp đảm bảo theo quy định.	Sở Nông nghiệp và PTNT <i>(Tại Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh)</i>
3	Cử tri Dương Văn Cường, Trưởng thôn Bản Nhuận 1, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới phản ánh: Việc thực hiện dự án các tuyến đường lâm nghiệp trên địa bàn chậm. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường lâm nghiệp	Hiện nay, Chủ đầu tư đang hoàn thiện các nội dung theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT <i>(Tại Báo cáo số 75/BC-BQLDANN ngày 26/4/2024)</i>

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
4	Cử tri Đinh Quang Kiệt, thôn Khau Ca, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông phản ánh: Thủy điện Thác Giềng khi dâng nước làm ngập úng một số diện tích đất sản xuất của người dân tại xã Mỹ Thanh nhưng không được bồi thường. Đề nghị chủ đầu tư thủy điện Thác Giềng phối hợp với chính quyền xã Mỹ Thanh và UBND huyện Bạch Thông khảo sát, thống kê, có chính sách bồi thường đối với diện tích đất sản xuất của người dân bị ngập úng, hoặc thu hồi hết số diện tích còn lại của người dân vì không có đường vào khu sản xuất khi nước dâng cao	<p>Qua khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trên cơ sở ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện Bạch Thông đã tiến hành kiểm tra thực tế và chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để xem xét việc thủy điện Thác Giềng dâng nước gây ngập úng diện tích đất canh tác của một số hộ dân tại xã Mỹ Thanh.</p> <p>Lý do chưa giải quyết được một phần cũng từ các hộ dân, khi Công ty Cổ phần Sông Đà Bắc Kạn cùng UBND xã Mỹ Thanh và các hộ dân trực tiếp đi đo đạc diện tích bị ngập úng thì các hộ dân không đồng ý và đề nghị Công ty phải thu hồi hết toàn bộ diện tích của các hộ; sau nhiều lần đo đạc, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm</p>	UBND huyện Bạch Thông (<i>Tại Văn bản số 423/BC-UBND ngày 04/7/2024 của UBND huyện Bạch Thông</i>)
5	Cử tri Lê Đức Mạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS xã Đồng Thắng huyện Chợ Đồn phản ánh: Nhà trường đã làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2022 nhưng đến nay chưa được cấp. Đề nghị sớm xem xét cấp giấy chứng nhận cho nhà trường.	Hiện nay, Trường Tiểu học & THCS Đồng Thắng đang phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị cấp đổi GCNQSD đất theo quy định.	UBND huyện Chợ Đồn (<i>Tại Văn bản số 1084/UBND-VP ngày 26/4/2024 của UBND huyện Chợ Đồn</i>)
6	Cử tri Hoàng Thị Thơm, Tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn cho biết những tranh chấp, vướng mắc giữa đất của các hộ dân trên địa bàn huyện Ngân Sơn nói chung và thị trấn Nà Phặc nói riêng với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được	Ngày 22/5/2024, UBND tỉnh có Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024 về cập nhật, bổ sung kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16: Ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND tỉnh đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị có liên quan giải quyết.	UBND tỉnh (<i>Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh</i>)

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
	xem xét, giải quyết dứt điểm. Cử tri cho biết, ngày 08/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản về việc trả lời đơn đề nghị của công dân, tuy nhiên cử tri không nhất trí với nội dung văn bản nói trên. Đề nghị sớm thực hiện Kết luận thanh tra số 1833/KL-TTTP ngày 15/10/2019 của Thanh tra Chính phủ.		
7	Cử tri Khổng Thanh Tiềm, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn đề nghị xác định ranh giới quản lý khu vực đầm đầu, đầm cuối của di tích, hệ thống cấp tời quặng tại thôn Phja Khao, xã Bản Thi với mỏ Bản Thi	Việc xác định ranh giới quản lý khu vực đầm đầu, đầm cuối của di tích, hệ thống cấp tời quặng tại thôn Phja Khao, xã Bản Thi với mỏ Bản Thi (ý kiến của cử tri xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn). UBND tỉnh giao UBND huyện Chợ Đồn chủ trì, thực hiện nhưng do vượt quá thẩm quyền của cấp huyện nên UBND huyện Chợ Đồn đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương để giải quyết. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo nội dung này.	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thẩm tra số 98/BC-HĐND ngày 12/6/2024 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh - Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh
8	Cử tri Lưu Văn Linh, Chủ tịch UBMTTQVN xã Yên Mỹ; Ma Văn Bảy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Yên Phong; Triệu Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn phản ánh: Tuyến đường ĐT254B và ĐT259B nhiều đoạn đã xuống cấp và rãnh thoát nước, nắp cống thường xuyên bị tắc, khi trời mưa nước tràn ra mặt đường nên người dân đi lại rất khó khăn. Đề nghị sửa chữa, nạo vét kịp thời.	Sở Giao thông vận tải đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Dự kiến công trình sẽ triển khai thi công trong tháng 6/2024.	Sở Giao thông vận tải (Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024)

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
9	Cử tri Vũ Thị Chiến, thôn Phiêng Dìa, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn phản ánh: Đập Phiêng Dìa thiết kế thân đập cao hơn so với hai bên nên khi trời mưa nước tràn sang hai bên chảy xuống ruộng của người dân. Đề nghị có phương án khắc phục.	UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Chợ Đồn xem xét, khắc phục	UBND tỉnh (Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024)
10	Cử tri Giàng Văn Cậy, công chức Địa chính xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm phản ánh: Tuyến đường 258B đoạn Cổ Linh - Cao Tân - Công Bằng xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị nâng cấp đoạn đường trên.	Đoạn tuyến cử tri đề nghị thuộc đoạn Km42+00-Km62+00; hiện tại, Sở Giao thông vận tải đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Dự kiến công trình sẽ triển khai thi công trong tháng 6/2024	Sở Giao thông vận tải (Công văn số 577/SGTVT-KCHTGT ngày 25/4/2024)
11	Cử tri Đặng Như Tiến, Chủ tịch UBND xã Như Cố, huyện Chợ Mới kiến nghị, phản ánh: Tuyến đường Tỉnh lộ 256 hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trên.	Sở Giao thông Vận tải đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Dự kiến công trình sẽ triển khai thi công trong tháng 6/2024	Sở Giao thông vận tải (Công văn số 577/SGTVT-KCHTGT ngày 25/4/2024 của Sở GTVT)
12	Cử tri Nông Thiêm Du, Trưởng thôn Vàng Khít, xã Lương Thượng, huyện Na Rì đề nghị nâng cấp trạm thủy lợi Vàng Đeng và các nhánh mương thuộc xã Lương Thượng.	Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn đã đưa công trình đập Vàng Đeng xã Lương Thượng vào kế hoạch sửa chữa khắc phục trong năm 2024. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt kế hoạch sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn thực hiện tại Quyết định số 116/QĐ-SNN ngày 01/4/2024.	Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 834/SNN-KHTC ngày 26/4/2024 của Sở NN&PTNT)

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
13	Cử tri Nông Minh Phú, thôn Pò Rỳ, xã Cư Lễ, huyện Na Rì phản ánh: Hồ Kéo Coi, xã Cư Lễ hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị cơ quan chức năng tiến hành khảo sát sửa chữa kịp thời.	Công trình hồ chứa nước Kéo Coi, xã Cư Lễ, huyện Na Rì do Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn quản lý khai thác. Công trình đã được xây dựng từ lâu, hiện nay đã bị xuống cấp. Trước mắt để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn đã đưa công trình vào kế hoạch sửa chữa khắc phục trong năm 2024 để khắc phục những hư hỏng nhỏ. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt kế hoạch sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn thực hiện tại Quyết định số 116/QĐ-SNN ngày 01/4/2024.	Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 834/SNN-KHTC ngày 26/4/2024 của Sở NN&PTNT)
14	Cử tri Sầm Văn Thường, Chủ tịch UBND xã Côn Minh, huyện Na Rì phản ánh: Tuyến Quốc lộ 3B đoạn qua thôn Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì, rãnh dọc hai bên đường chưa được đầu tư hoàn chỉnh, không có lối thoát nước, vì vậy nước bị ứ đọng gây mất vệ sinh môi trường. Đề nghị tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện rãnh dọc nêu trên.	Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch quản lý, bảo trì năm 2025 trên hệ thống quốc lộ trình Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 317/SGTVT-BQLBT ngày 08/3/2024	Sở Giao thông vận tải (Công văn số 577/SGTVT-KCHTGT ngày 25/4/2024 của Sở GTVT)
15	Cử tri Lưu Ngọc Tuế, Phó Chủ tịch HĐND xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn phản ánh: Tuyến quốc lộ 3B đoạn qua thôn Bản Làn, xã Phương Viên có 01 cống bị tắc. Đề nghị xem xét khắc phục.	Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch quản lý, bảo trì năm 2025 trên hệ thống quốc lộ trình Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 317/SGTVT-BQLBT ngày 08/3/2024	Sở Giao thông vận tải (Công văn số 577/SGTVT-KCHTGT ngày 25/4/2024 Sở GTVT)

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
16	Cử tri các xã Đại Sảo, Đồng Thắng, Phương Viên huyện Chợ Đồn phản ánh: Hệ thống kênh mương, đập thủy lợi tại các xã Đại Sảo, Đồng Thắng, Phương Viên xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi khẩn trương sửa chữa, khắc phục.	Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch duy tu sửa chữa, khắc phục trong năm 2024, hiện nay chưa triển khai thực hiện	Sở Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh; Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn báo cáo tại Công văn số 114/CV-CTY ngày 25/4/2024)
17	Cử tri Nguyễn Minh Khang, tổ Khuổi Mật, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Tuyến đường Hoàng Văn Thụ tại thành phố Bắc Kạn sạt lở đã lâu nhưng chưa được xử lý. Đề nghị xử lý dứt điểm.	UBND thành phố Bắc Kạn đã phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình: Xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 3, đoạn đi qua thành phố Bắc Kạn tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 08/3/2024, trong đó bao gồm việc xử lý hót đất sạt trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn lý trình từ Km158+350 đến Km158+403 (phải tuyến) thuộc tuyến đường quốc lộ 3 trong gói thầu số Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình: Xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 3, đoạn đi qua thành phố Bắc Kạn. Hiện nay Ban QLDV công ích đô thị thành phố đã có thông báo khởi công công trình, dự kiến hoàn thành ngày 22/8/2024.	UBND tỉnh (Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024)

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
18	Cử tri Triệu Sào Chiến, thôn Cốc Pái, xã Địa Linh, huyện Ba Bể phản ánh: Tuyến mương Khuổi Hẩu, xã Địa Linh đã bị hỏng do mưa lũ. Đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi khẩn trương sửa chữa, khắc phục.	Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch duy tu sửa chữa, khắc phục trong năm 2024, hiện nay chưa triển khai thực hiện.	Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn (Công văn số 114/CV-CTY ngày 25/4/2024)
19	Cử tri La Văn Điệp, Chủ tịch UBMTTQVN xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi sớm tu sửa kênh mương Thiêng Điem - Nà Ngâm trên địa bàn xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể.	Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch duy tu sửa chữa, khắc phục trong năm 2024, hiện nay chưa triển khai thực hiện.	Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn (Công văn số 114/CV-CTY ngày 25/4/2024)
20	Cử tri Phùng Văn Thượng, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông phản ánh: Mỏ Chì kẽm Sỹ Bình đã dừng hoạt động từ năm 2018 đến nay không hoạt động. Đề nghị xem xét nếu không hoạt động thì đóng cửa mỏ để đảm bảo an toàn cho người và gia súc.	UBND tỉnh đã có Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 17/4/2024, trong đó có kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét kiểm tra cụ thể, yêu cầu trong thời hạn 01 năm, Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn khôi phục hoạt động sản xuất mỏ chì kẽm Nà Cà - Nà Lặng. Trường hợp Công ty không thực hiện, đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp theo quy định, trả lại đất cho địa phương quản lý sử dụng.	Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1154/STNMT-VP ngày 25/4/2024)
21	Cử tri Phùng Văn Thượng, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông phản ánh: Tuyến đường Cao Sơn - Sỹ Bình - Nguyên Phúc nhiều xe có trọng tải lớn đi qua xuống cấp chưa được sửa chữa. Đề nghị xem xét, khắc phục.	Qua kiểm tra, có 08 vị trí bị bong tróc mặt đường hình thành ổ gà, tuy nhiên vẫn bảo đảm cho người và phương tiện lưu thông bình thường. UBND huyện sẽ cân đối, bố trí kinh phí sớm sửa chữa	UBND huyện Bạch Thông (Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024)

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
22	Cử tri Nguyễn Ngọc Bích, tổ 1A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn đề nghị có phương án khắc phục việc đoạn đường 27 (đối diện bể bơi Nhi đồng) khi mưa lớn hay bị tắc ngập úng, đi lại khó khăn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.	UBND tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc UBND thành phố Bắc Kạn xử lý theo quy định.	UBND tỉnh (Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024)
23	Cử tri Lâm Ngọc Tá, Chủ tịch UBND xã Cư Lễ, huyện Na Rỳ phản ánh: Khi xây dựng Quốc lộ 3B, một số hộ gia đình gồm: Ông Bàn Văn Tuyên, thôn Khau Ngoà (<i>hiện nay đã chết</i>), Hoàng Văn Phòng, Hoàng Văn Danh thôn Khau Pằn, xã Cư Lễ chưa được hỗ trợ tiền chênh thấp, chênh cao. Các hộ gia đình đã kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền và được Sở Giao thông Vận tải trả lời, qua thống kê lần 2, các hộ gia đình trên không còn hiện trạng nhà, đất như trước nên không có cơ sở xem xét, giải quyết (<i>hộ ông Bàn Văn Tuyên đã nâng sân nhà để nước mưa không chảy vào nhà, hộ gia đình Hoàng Văn Phòng và Hoàng Văn Danh đã thực hiện di chuyển nhà ra khỏi vị trí ban đầu</i>). Đề nghị xem xét lại các trường hợp trên.	Qua khảo sát cho thấy kiến nghị của cử tri là có cơ sở cần xem xét giải quyết dứt điểm. Ban kiến nghị Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri	- Báo cáo thẩm tra số 78/BC-HĐND ngày 03/7/2024 của Ban KT-NS HĐND tỉnh - Sở Giao thông vận tải trả lời tại Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024

Phụ lục số 02
CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI QUYẾT XONG THEO BÁO CÁO SỐ 285/BC-HĐND
NGÀY 05/12/2023 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
(Kèm theo Báo cáo số BC-HĐND ngày /7/2024 của Thường trực HĐND tỉnh)

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
1	<p>Cử tri Triệu Văn Ngọc, Chủ tịch UB MTTQVN xã Sơn Thành, huyện Na Rì phản ánh: Năm 2022, xã Sơn Thành được thực hiện 04 tuyến đường lâm nghiệp tại 04 thôn (Thôm Pục, Hợp Thành, Phiêng Cuôn và Nà Pàn) thuộc dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Các tuyến đường đã thi công từ cuối năm 2022, đến nay chưa hoàn thành, đang bỏ dở, đất, đá tràn xuống nương, ruộng, bãi của dân làm ảnh hưởng đến việc đi lại, canh tác và dẫn nước phục vụ sản xuất của nhân dân có tuyến đường đi qua. Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương thi công và khắc phục những vướng mắc nêu trên và nghiệm thu, bàn giao đường cho địa phương quản lý sử dụng.</p>	<p>Các tuyến đường lâm nghiệp thuộc huyện Na Rì đã được thi công hoàn thành và Chủ đầu tư đã có báo cáo gửi Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo số 03/BCGS-BQLDANN ngày 08/01/2024. Theo đó, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức buổi kiểm tra công tác nghiệm thu tại hiện trường và chỉ ra những khiếm khuyết cần khắc phục, mặt khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời gian qua do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài gây sạt trượt vùi lấp một số vị trí rãnh thoát nước, công thoát nước và ta luy âm, dương trên tuyến. Hiện nay, các nhà thầu đang sửa chữa khiếm khuyết, dọn dẹp vệ sinh, khắc phục sạt trượt, khơi thông dòng chảy đối với các vị trí rãnh dọc, thoát nước ngang và tiến hành hoàn thiện các thủ tục liên quan dự kiến bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong quý III đầu Quý IV năm 2024.</p>	<p>Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh <i>(Tại Văn bản số 109/BC-BQLDANN ngày 02/7/2024 của Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh)</i></p>
2	<p>Cử tri Hoàng Văn Tuế, Phó Chủ tịch HĐND xã Văn Minh, huyện Na Rì phản ánh: Xã Văn Minh được đầu tư 02 tuyến đường lâm nghiệp tại thôn Khuổi Pẹt và thôn Nà Mực khởi công từ đầu năm 2022 đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn giao đưa vào sử dụng.</p>		

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
3	<p>Cử tri Ma Chương Cường, thôn Phiêng Lầu, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới phản ánh: Tuyến đường lâm nghiệp vào thôn Phiêng Lầu thi công rất chậm; việc thi công san gạt đất đá số lượng lớn làm vùi lấp cây trồng của người dân bên dưới đường; một số đoạn qua khe, qua suối không có cống thoát nước. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, có biện pháp khắc phục tình trạng vùi lấp cây trồng của người dân; bổ sung cống thoát nước để đảm bảo sử dụng công trình được lâu bền.</p>	<p>Các tuyến đường lâm nghiệp thuộc huyện Chợ Mới đã thi công hoàn thành trong năm 2023 và được Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm tra theo quy định và ban hành Văn bản số 2001/SGTVT-QLCLCTGT ngày 20/12/2023 về việc đề nghị cập nhật bổ sung hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng và sửa chữa khắc phục hiện trường một số tuyến đường lâm nghiệp huyện Chợ Mới. Theo đó, Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã hoàn thiện các nội dung theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản nêu trên, tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài gây sạt trượt vùi lấp một số vị trí rãnh thoát nước, cống thoát nước và ta luy âm, dương trên tuyến. Hiện nay đơn vị thi công đang dọn dẹp vệ sinh, khắc phục sạt trượt, khơi thông dòng chảy đối với các vị trí bị vùi lấp và tiến hành hoàn thiện các thủ tục liên quan dự kiến bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong Quý III đầu Quý IV năm 2024.</p>	
4	<p>Cử tri Ngô Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn đề nghị xem xét, giải quyết dứt điểm công trình Bệnh viện đa khoa cũ đã bỏ hoang, lãng phí từ lâu</p>	<p>Để có cơ sở xây dựng phương án sử dụng khu đất và tài sản trên, UBND thành phố giao cho cơ quan chuyên môn tham mưu báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương kêu gọi đầu tư hoặc thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch phù hợp với nhu cầu thực tế phát triển hiện nay và kêu gọi thu hút đầu tư đưa đất vào khai thác sử dụng theo quy định. Trước mắt, khi chưa có phương án sử dụng,</p>	<p>UBND thành phố Bắc Kạn (Tại Văn bản số 1801/UBND-VP ngày 04/7/2024 của UBND thành phố Bắc Kạn)</p>

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
		<p>để bảo vệ, chống lấn chiếm và tiếp tục bị tháo dỡ phá hoại tài sản trên đất. UBND thành phố Bắc Kạn đã tạm thời thuê người bảo vệ khu vực trên.</p>	
5	<p>Cử tri Nguyễn Minh Khang, tổ Khuổi Mật, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn: Ao và đất canh tác của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh bị đất đá từ kè sau trường Trung cấp Y sạt lở, vùi lấp. Vấn đề trên đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị xem xét xử lý dứt điểm cho gia đình.</p>	<p>Đề giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, UBND thành phố Bắc Kạn đã đề xuất UBND tỉnh 02 phương án:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương án 1: Đề nghị UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn nghiên cứu, đề xuất phương án và thực hiện xử lý sạt trượt bãi đổ thải sau Trường Trung cấp Y do: <ul style="list-style-type: none"> + Hạng mục công trình kè chắn khu đổ đất đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn (<i>nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn</i>) quản lý sử dụng từ ngày 29/10/2011 và Dự án thành phần GPMB, tái định cư do UBND thành phố làm Chủ đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 16/01/2020. Việc đổ đất vượt quá đỉnh kè dẫn đến sạt trượt do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn thực hiện. + Toàn bộ khu vực dọc theo bờ rào ranh giới Trường Trung cấp Y thuộc các hạng mục do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn làm Chủ đầu tư. 	<p>UBND thành phố Bắc Kạn (<i>Tại Văn bản số 1801/UBND-VP ngày 04/7/2024 của UBND thành phố Bắc Kạn</i>)</p>

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
		<p>- Phương án 2: Đề nghị cho chủ trương và bố trí nguồn vốn để lập dự án mới (<i>Xử lý sạt trượt bãi đổ thải sau Trường Trung cấp Y</i>) giao cho UBND thành phố thực hiện.</p>	
6	<p>Cử tri Triệu Văn Thế, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Quảng Khê, huyện Ba Bể đề nghị rà soát lại để xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho phù hợp.</p>	<p>Việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn (<i>nay được đổi tên là: rà soát, cập nhật hiện trạng, phân loại 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn</i>). Dự kiến đến cuối tháng 8 sẽ hoàn thành công tác phân loại rừng và thống nhất xong tại cấp xã, phường, thị trấn. Công tác tổng hợp cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh sẽ hoàn thành trước 15/9/2024 và tổ chức hội nghị cấp tỉnh. Việc thống nhất đưa ra hay đưa vào quy hoạch sẽ được xin ý kiến của UBND các xã, phường, thị trấn và UBND các huyện, thành phố trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và PTNT (<i>Tại văn bản số 230/BC-SNN ngày 03/7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT</i>)</p>
7	<p>Cử tri Hà Cát Xương, thôn Bản Giềng; Hoàng Thị Huệ, thôn Quan Nura, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đề nghị xem xét, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng chéo đối với 15 hộ dân thuộc thôn Bản Giềng, 32 hộ dân thuộc thôn Quan Nura, xã Dương Quang với Lâm trường Bạch Thông</p>	<p>Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng chéo đối với 15 hộ dân thuộc thôn Bản Giềng, 32 hộ dân thuộc thôn Quan Nura, xã Dương Quang trên đất rừng Lâm trường Bạch Thông (cũ). UBND thành Phố Bắc Kạn đã thực hiện việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho 15 hộ dân thuộc thôn Bản Giềng và 32 hộ dân thuộc thôn Quan Nura, xã Dương Quang tại văn bản số 55/TB-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2017 của UBND Thành Phố Bắc Kạn. Kết quả UBND xã Dương Quang đã thu hồi được 08 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số còn lại là 74 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được thu được thu hồi theo quy định</p>	<p>Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn (<i>Tại Văn bản số 38/BC-CTLN ngày 05/7/2024 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn</i>)</p>

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
8	<p>Cử tri Nông Văn Hoan, tổ Lâm Trường, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Trên địa bàn tổ Lâm Trường, phường Huyền Tụng có khoảng 17ha đất đồi do người dân địa phương quản lý, chăm sóc, làm đồi chăn nuôi từ năm 1960 đến nay. Tuy nhiên hiện nay, Lâm trường Bạch Thông tranh chấp khu vực đất trên với người dân. Đề nghị xem xét giải quyết.</p>	<p>Trong quá trình quản lý sử dụng từ năm 2000 đến năm 2016, một số công nhân do khó khăn về kinh tế và hộ dân tại địa phương đã tạm thời xâm lấn một số diện tích để trồng cây lương thực, hoa màu để cải thiện đời sống sau đó thì dừng. Sau khi dừng canh tác hoa màu, lương thực thì một số hộ khác đã tự ý lấn chiếm để trồng cây lâm nghiệp. Năm 2018 Công ty đã làm việc với UBND phường Huyền Tụng, Tổ Lâm trường để giải quyết việc các hộ lấn chiếm diện tích đất trên, về quyền sử dụng đất được xác định là không có vướng mắc mà chỉ vướng mắc về cây trồng do hộ dân tự ý lấn chiếm để trồng. Quá trình giải quyết chưa kết thúc. để thực hiện tốt nghĩa vụ của người được giao đất, thuê đất, hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục quản lý diện tích khoảng 17 ha đất rừng nêu trên và tiếp tục giải quyết vướng mắc đối với các hộ dân có số cây trồng trên đất, hiện nay Công ty chưa triển khai công tác trồng rừng trên diện tích đất khoảng 17 ha này.</p>	
9	<p>Cử tri Luân Thị Xuân, thôn Quyết Thắng, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông đề nghị trả lại diện tích đất phân trường Nà Chĩa thuộc trường Tiểu học Tân Tú do trước đây UBND xã Tân Tú mượn của người dân (từ năm 2016 đến nay phân trường không còn sử dụng).</p>	<p>Ngày 24/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Tờ trình số 164/TTr-STNMT trình UBND tỉnh đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp của Trường Tiểu học Tân Tiến, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.</p>	

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại thời điểm giám sát	Đơn vị trả lời
10	Cử tri Mã Văn Luân, Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể kiến nghị: Trên tuyến ĐT258 đoạn từ nhà nghỉ Tuấn Trường đến trước quán Phôtô Trọng Quỳnh (<i>Tiểu khu 2</i>) chiều dài khoảng 50m chưa có rãnh thoát nước, đề nghị xem xét khắc phục	Đã di chuyển xong 02 cột điện. Hiện đơn vị đang chuẩn bị xây dựng rãnh thoát nước.	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thẩm tra số 78/BC-HĐND ngày 03/7/2024 của Ban KT-NS HĐND tỉnh - Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh